



ศึกษาการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงที่มีลูกติดในเรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร



นางสาวกมลวรรณ	หุตมอง
นายกฤตเมธ	องอาจไอนาร
นางสาวศิริพร	ไตรชมภู
นางสาวศิริพร	เพียรพิทักษ์
นางสาวเสาวลักษณ์	ศิคชอบ

ผลงานวิจัยนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

วิจัยฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 763 401

ตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556

ชื่อเรื่อง : ศึกษาการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงที่มีลูกติดในเรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้วิจัย	: นางสาวกมลวรรณ	ผุดผ่อง
	นายกฤตเมธ	องอาจโอฬาร
	นางสาวศิริพร	ไพโรชฌ
	นางสาวศิริพร	เพียรพิทักษ์
	นางสาวเสาวลักษณ์	คิดชอบ

ปีการศึกษา : 2556

บทคัดย่อ

ศึกษาเรื่อง ศึกษาการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงที่มีลูกติดในเรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจากทางคณะผู้วิจัยเห็นว่า ความต้องการของผู้ต้องขังหญิงที่มีลูกติดมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ต้องขังหญิงทั่วไป จึงมีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เพื่อให้คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงที่มีลูกติดรวมทั้งเด็กติดผู้ต้องขังหญิงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทางคณะผู้วิจัยเห็นว่าควรให้ความสำคัญในการศึกษาการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงที่มีลูกติดทั้ง 3 ระดับ คือ ผู้ต้องขังหญิงที่กำลังตั้งครรภ์ผู้ต้องขังหญิงที่เลี้ยงลูกในเรือนจำ และผู้ต้องขังหญิงที่คลอดลูกแล้วมีผู้อื่นรับไปเลี้ยงดูนอกเรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) การดำเนินการวิจัยโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ซึ่งจะสัมภาษณ์เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกจะทำการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้ต้องขังหญิงที่มีลูกติดจำนวน 5 คน และส่วนที่สองจะทำการสัมภาษณ์ฝ่ายผู้บริหารเรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร ผู้บังคับบัญชาการแดนหญิง นักพัฒนาวิชา และพยาบาลวิชาชีพประจำเรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 4 คน การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบการดูแลผู้ต้องขังหญิงที่มีลูกติดในเรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อศึกษารูปแบบการทำงานของผู้บริหารที่ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงที่มีลูกติด และเพื่อศึกษาแนวทางการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงที่มีลูกติดในเรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อนำสู่การแก้ไขในอนาคตต่อไป

ผลการวิจัยพบว่า

ในส่วนของผู้ต้องขังหญิงที่มีลูกติดมีความคิดเห็นดังนี้ด้านสวัสดิการผู้ต้องขังจะได้รับนมบำรุงครรภ์ ส่วนเด็กติดผู้ต้องขังจะมีนมผง อาหารเสริมของเด็ก เสื้อผ้าและเครื่องใช้สำหรับเด็กอ่อนซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของผู้ต้องขังส่วนด้านความต้องการขั้นพื้นฐานผู้ต้องขังต้องการให้ขยายเรือนจำ และเรือนนอนที่มีความแออัดมาก ผู้ต้องขังหญิงที่มีลูกติด และเด็กติดผู้ต้องขังจึงต้องนอนรวมกันอยู่กับผู้ต้องขังหญิงคนอื่นๆ สุดท้ายด้านอนามัย และสุขปฏิบัติทางเรือนจำจะพาผู้ต้องขังไปฝากครรภ์และพาไปคลอดที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร ส่วนเด็กแรกเกิดจะได้รับการดูแลในเรื่องของวัคซีน ด้านสุขภาพโภชนาการไม่สะอาด และไม่มีมาตรฐานมากนัก

ต่อมาในส่วนของผู้บริหารเรือนจำจังหวัดสมุทรสาครมีความคิดเห็นดังนี้ด้านการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงที่มีลูกติดนั้นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษกว่าผู้ต้องขังทั่วไป สำหรับข้อปฏิบัติในการดูแลผู้ต้องขังหญิงที่มีลูกติดได้นำข้อปฏิบัติซึ่งกำหนดไว้ในข้อกำหนดสหประชาชาติ ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำ และมาตรการที่มีใช้การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิง(Bangkok Rules) มาปฏิบัติ เช่น ข้อกำหนดที่ 28 ว่าด้วยเรื่องของผู้ต้องขังหญิงการติดต่อกับโลกภายนอก (Contact with the outside world) ความว่า สถานที่ที่จะให้เด็กเข้าเยี่ยมมารดาที่เป็นผู้ต้องขังต้องมีสภาพแวดล้อมในเชิงบวกและมีการเปิดโอกาสให้มีการเยี่ยมใกล้ชิดระหว่างมารดากับบุตร ตัวอย่างเช่น ทางเรือนจำจังหวัดสมุทรสาครมีการให้เด็กติดผู้ต้องขังที่ถูกญาตินำไปเลี้ยงดูนอกเรือนจำสามารถเข้ามาเยี่ยมมารดา(ผู้ต้องขังหญิงที่มีลูกติด)ได้อย่างใกล้ชิดภายในเรือนจำ เป็นต้น อีกทั้งในเรื่องของความเสียและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน มีความเสี่ยงหลายด้าน เช่น ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ความเสี่ยงด้านการติดเชื้อจากผู้ต้องขังและความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยครั้งนี้พบว่า เรือนจำจังหวัดสมุทรสาครควรเพิ่มจำนวนบุคลากรเพื่อให้มีสัดส่วนตามเกณฑ์มาตรฐานระหว่างจำนวนของเจ้าหน้าที่กับจำนวนของผู้ต้องขัง โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลทำให้เกิดปัญหาทางด้านการดูแลรักษาตามมาเนื่องจากแพทย์และพยาบาลวิชาชีพมีจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับผู้ต้องขัง จึงทำให้ผู้ต้องขังหญิงที่มีลูกติดไม่ได้รับการดูแลอย่างเต็มที่

ผลงานวิจัยนักศึกษา ระดับปริญญาตรี